



มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์
 รับเลขที่..... 1523
 วันที่..... 16 เม.ย. 2564
 เวลา..... น.

ที่ อว ๐๒๐๔.๖/ว๒๔๕๓

กระทรวงการอุดมศึกษา
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการและกำหนดการงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ ๑๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบการจัดงานแบบผสมผสาน (Hybrid Event) ระหว่างการจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับการจัดงานแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน: แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความร่วมมือ” เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์และเข้าใจกระบวนการของการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรม ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน CWIE ของไทยและต่างประเทศ การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานด้าน CWIE และการมอบรางวัล CWIE ดีเด่นระดับชาติ รายละเอียดตามโครงการและกำหนดการที่แนบ

ในการนี้ สป.อว. ขอเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: <http://www.tace.sut.ac.th/coopday/> ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ โดยสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมได้ ๒ รูปแบบ ดังนี้

๑. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับจำนวนจำกัดเพียง ๕๐๐ ท่าน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมงานเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด

๒. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting สามารถรับได้แบบไม่จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้บุคลากร นิสิต นักศึกษาทราบโดยทั่วกันและเชิญชวนสถานประกอบการที่มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

เรียน อธิการบดี

๑) เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๒) เห็นควรมอบ - ดร.ทฤกตพร นักพ

(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อภิญญา นพ
 16 เม.ย. 2564

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ ๒
 โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๕๙ โทรสาร ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๕๐

ทศ.ดร.นพ.ไพโรจน์ เพ็
 16 เม.ย. 2564
 ๕๕๕๙ ๕๖๕๐

คณะครุศาสตร์
รับเลขที่ ๐๔๗๑
วันที่ 20 เม.ย. 2564
เวลา 14.16

เรียน คณบดี

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรมอบ.....

20 เม.ย. 2564

ทวม / ๒๖๐๓๖๒๔๐

- สำนักส่งเสริม

๐๓๓๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์

๒๐ เม.ย. ๖๔

โครงการงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายใต้แนวคิด “สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน: แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความร่วมมือ”

๑. หลักการและเหตุผล

แนวคิดด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการพัฒนาการบูรณาการการจัดการศึกษากับการทำงานให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองผู้เรียนและสังคมได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับทุกมิติของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีลักษณะที่เป็นพลวัต (Dynamics) มานานแล้ว โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) ได้สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ และต่อมาในปี ๒๕๕๕ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เปิดกว้างในการนำแนวคิดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) รูปแบบอื่นๆ มาส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้เลือกใช้ตามศาสตร์และบริบทของสถาบัน เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษารูปแบบเดียว อาจไม่สอดคล้องกับหลักสูตรทุกสาขาวิชา

จากการที่โลกการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะการทำงานมีการเปลี่ยนแปลง สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องป้อนเฉพาะนักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่จะเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการผลักดันมหาวิทยาลัยต้องเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็น Economic Sector และนโยบายในการปฏิรูปอุดมศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปทักษะบุคลากร นักศึกษา และแรงงานในระบบ และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการปฏิบัติงานจริง พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอื่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับนโยบายพัฒนากำลังคนของประเทศ ในปี ๒๕๖๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับสถานประกอบการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ภายใต้แพลตฟอร์ม “Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development Through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE): University - Workplace Engagement” ที่ประกอบด้วย ๔ กระบวนการ และ ๑ กิจกรรม ได้แก่ ๑) Information เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CWIE ๒) Matching เป็นการสร้างอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม ที่ทำให้ภาคผู้ผลิตและภาคผู้ใช้บัณฑิตได้มาพบกันบนอินเทอร์เน็ตและช่วยให้เกิดความร่วมมือ ๓) Co-designing and Implementation เพื่อร่วมออกแบบหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตคุณภาพ ๔) Assessment and Development เป็นกระบวนการประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ ๕) Outreach Activities เป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้นักศึกษาเห็นอนาคตของเส้นทางอาชีพที่จะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ (Career for the Future) มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลที่สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ของประเทศมากขึ้น และสถานประกอบการได้องค์ความรู้ ได้เทคโนโลยีผ่านนักศึกษาและอาจารย์ และมีการทำงานวิจัยเชิงลึก (Deep Research) เพื่อตอบโจทย์ของสถานประกอบการ

หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ หลักสูตร CWIE คือ รูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ร่วมผลิตระหว่างภาคผู้ใช้ (Demand) กับภาคผู้ผลิต (Supply) ในการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูง (Full Competency) ทั้งทักษะด้านอาชีพ (Hard Skill) และทักษะด้านสังคม (Soft Skill) โดย CWIE เป็นการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ เป็นการร่วมสร้าง Smart Graduate ที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเป็นการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ๙ เครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันและส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานมาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันกำหนดให้วันที่ ๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสหกิจศึกษาไทย และมีการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สำหรับในปี ๒๕๖๓ เห็นพ้องให้มีการเปลี่ยนชื่องานเป็น “วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY)” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องการผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสร้างกำลังคนที่สอดคล้องความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในประชาคมโลก แต่เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงมีการยกเลิกการจัดงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีกำหนดการการจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบการจัดงานแบบผสมผสาน (Hybrid Event) ระหว่างการจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับการจัดงานแบบออนไลน์ และกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเสวนา บรรยายพิเศษ การมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ และการจัดนิทรรศการ โดยเป็นการจัดงานภายใต้แนวคิด “สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน: แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความร่วมมือ”

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

- ๑) เพื่อถ่ายทอดนโยบายการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานให้แก่สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน
- ๒) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ของการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานให้แก่ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน
- ๓) เพื่อมอบรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นให้แก่ นักศึกษา บุคลากรที่มีผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น และสถานประกอบการที่สร้างคุณประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม นักศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นและหาแนวทางในการร่วมกันดำเนินการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

๓. วิธีการดำเนินการ

๑) การดำเนินงานเกี่ยวกับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อคัดเลือกนักศึกษา บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น และสถานประกอบการที่สร้างคุณประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการมอบรางวัลเพื่อยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๒) การจัดงานวิชาการ เพื่อมอบนโยบาย เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นและทิศทางเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของประเทศและระดับสากล รวมทั้งนำเสนอผลงานและความก้าวหน้าของการดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่ผ่านมา โดยในงานจะมีทั้งการเสวนา การบรรยายพิเศษ การมอบรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ และการจัดนิทรรศการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยจะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการจัดงานแบบออนไลน์

๔. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๐๐ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากร จากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ๙ เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ สถานประกอบการ เครือข่ายวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบันอุดมศึกษา สื่อมวลชน และนิสิต นักศึกษา โดยจำแนกได้ ดังนี้

๑) ผู้เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน ๕๐๐ คน

๒) ผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑,๐๐๐ คน

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามแผนการดำเนินงานที่แนบ

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ ๐๒ ๐๓๙ ๕๕๔๘, ๐๒ ๐๓๙ ๕๕๕๒-๔

๗. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ ๒: มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา งบเงินอุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑) ทุกภาคส่วนได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๒) บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

๓) นักศึกษา บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น และสถานประกอบการที่สร้างคุณประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ทำให้เกิดพลัง ในการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในภาพรวมของประเทศ

๔) บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมและนักศึกษา ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นระหว่างกัน



กำหนดการ

การจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายใต้แนวคิด “สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน: แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความร่วมมือ”
วันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ร่วมงานลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

๐๘.๓๐-๐๘.๕๐ น.	การแสดงต้อนรับ
๐๘.๕๐-๐๘.๕๐ น.	กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๐๘.๕๐-๐๙.๐๐ น.	กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น.	ประธานกล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๐๙.๑๐-๐๙.๓๐ น.	มอบรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๐๙.๓๐-๑๐.๑๕ น.	ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง In quest for the education of future talent: Academic excellence meeting experiential excellence โดย Professor Dr. Feridun Hamdullahpur President and Vice-Chancellor of the University of Waterloo, Canada
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.	ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ปฏิรูปสรรค์สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานในประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย
๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น.	พัก
๑๐.๔๐-๑๑.๑๕ น.	เสวนา “สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน: แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความร่วมมือ” (ผู้ร่วมเสวนา: บัณฑิต คณาจารย์นิเทศ ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารสมาคมเครือข่าย สถานประกอบการ ผู้บริหารเครือข่าย SME ผู้บริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก)
๑๑.๑๕-๑๑.๔๕ น.	CWIE Platform และเป้าหมายการขับเคลื่อน โดย ดร. อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น.	มอบธงแก่เจ้าภาพปิดไป
๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.	เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.	รับประทานอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.	เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ต่อ)

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม